



ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน

เรื่อง

“หลักความพอสมควรแก่เหตุ: ศึกษาพัฒนาการและการปรับใช้โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา”

ผู้สอบ นายเกื้อ เจริญราษฎร์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย์-ดร.วิชฌ วัลัญญ
รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สุระโฆษิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
อาจารย์ ดร.นพดล เดชสมบุญรัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วัน-เวลา

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30

สถานที่

ห้องประชุม น. 414 ชั้น 4

บทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักความพอสมควรแก่เหตุกับการตรวจสอบมาตรการของรัฐที่กระทบสิทธิปัจเจกชน โดยเป็นการศึกษาพัฒนาการและการปรับใช้ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา เนื่องจากหลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลักกฎหมายที่สำคัญที่องค์กรตุลาการใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการกระทำของรัฐที่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยหลักการนี้ได้มีต้นกำเนิดในกฎหมายปกครองของปรัสเซียและต่อมาถูกทำให้เป็นระบบโดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลได้นำหลักความพอสมควรแก่เหตุมาปรับใช้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบการกระทำของรัฐที่ละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบเหตุผลของมาตรการจากฝ่ายนิติบัญญัติ

อย่างไรก็ตาม แม้หลักความพอสมควรแก่เหตุจะถูกทำให้เป็นระบบในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายแต่หลักการนี้ได้มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายในประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลว์ด้วย โดยในคดีรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาแนวคิดของหลักความพอสมควรแก่เหตุได้ปรากฏตัวผ่านคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดและในหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญบางเรื่อง ทั้งนี้แนวคิดของหลักความพอสมควรแก่เหตุดังกล่าวได้มีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

แม้ในทั้งสองประเทศอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของการปรับใช้หลักความพอสมควรแก่เหตุแต่อย่างไรก็ตามในทั้งสองประเทศนั้นแนวคิดของหลักความพอสมควรแก่เหตุได้มีบทบาทสำคัญในคดีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมาตรการของรัฐที่ละเมิดสิทธิปัจเจกชน ดังนั้นการศึกษาพัฒนาการและการปรับใช้ของประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของหลักความพอสมควรแก่เหตุ นั่นคือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศในระบบกฎหมายคอมมอนลว์อย่างสหรัฐอเมริกาอาจเป็นประโยชน์แก่การทำความเข้าใจหลักความพอสมควรแก่เหตุที่ดีขึ้นต่อไป

Keyword : หลักความพอสมควรแก่เหตุ, ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา, รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา, รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี